

Năm 2009:

CÓ THỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN

Kỳ họp thứ tư Quốc hội Khóa XII đã rút ra các bài học kinh nghiệm của năm 2008 và đề ra Nghị quyết về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2009.

Cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới và sự giảm sút kinh tế toàn cầu đã tạo nên những tác động rất lớn đến nền kinh tế nước ta trong năm 2008 và tất nhiên sẽ còn tiếp tục tác động đến năm 2009.

Trong năm 2008 Chính phủ đã kịp thời đưa ra tám nhóm giải pháp rất cụ thể và thực tế chứng minh nhờ tích cực triển khai các nhóm giải pháp này mà chúng ta đã có thể kiềm chế lạm phát, hạn chế được rõ rệt tốc độ gia tăng giá tiêu dùng. Nhờ đó kinh tế vĩ mô đã không xảy ra biến động lớn và chúng ta đã kiểm soát được một cách chủ động các cân đối lớn. Các biện pháp an sinh xã hội ban hành một cách kịp thời đã góp phần ổn định đời sống của nhân dân, kể cả các vùng khó khăn nhất của đất nước. Mức tăng trưởng kinh tế vẫn giữ được ở mức trên 6,8%, bình quân GDP theo đầu người vẫn đạt trên 1000 USD.

Năm 2009 Chính phủ đã nêu quyết tâm ưu tiên kiềm chế lạm phát, tiến tới đưa tốc độ lạm phát xuống chỉ còn một con số vào năm 2010 và ổn định dần kinh tế vĩ mô. Chính phủ đã đề ra nhiều biện

GS.TS NGUYỄN LÂN DŨNG

pháp nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và có hiệu quả bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu Quốc hội đã sôi nổi đóng góp nhiều kiến nghị xác đáng, mong Chính phủ có kế hoạch cụ thể để có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững, tiến tới hoàn thành kế hoạch Nhà nước 5 năm (2006-2010). Có thể kể đến mười kiến nghị sau đây:

Cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thiết thực hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn. Huy động mọi nguồn vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng để có sức cạnh tranh cao của sản phẩm.

Cần phấn đấu đạt tăng trưởng GDP trên 6,5% để kế hoạch 5 năm 2006-2010 đạt mức bình quân tăng trưởng 7,2%.

Cần nâng cao chất lượng dự báo, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát nhưng linh hoạt trong điều hành lãi suất và tỷ giá. Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công với tinh thần tiết kiệm. Tập trung vốn cho các dự án



Năm 2008, nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao (Ảnh: VTV)

giao thông, thủy lợi, điện và các công trình phục vụ an sinh xã hội. Tăng cường quản lý các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước và khẳng định vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp Nhà nước.

Cần rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật về xây dựng, đấu thầu đất đai, ngân sách nhà nước, quy định chế tài xử lý đủ mạnh và nghiêm minh. Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội. Nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng giải ngân nguồn vốn nhà nước, nhất là vốn trái phiếu. Hoàn thiện cơ chế thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chủ động và có chọn lọc.

Cần tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hỗ trợ thiết thực cho nông dân về giống cây trồng, vật nuôi và các vật tư nông nghiệp với chất lượng cao, với giá cả ổn định, hợp lý. Cần có chính sách tiêu thụ nông lâm thủy sản để nông dân và ngư dân yên tâm sản xuất và có tích lũy thực sự. Khuyến khích phát triển trang trại gắn với việc xây dựng

Hợp tác xã kiểu mới. Mở rộng thị trường bằng kích cầu cho 73 triệu cư dân nông thôn, lấy thị trường trong nước bù đắp cho sự giảm sút của thị trường xuất khẩu.

Cần có chương trình bảo vệ, bồi đắp, tái thiết thiên nhiên, tạo ra sự phát triển hài hòa, bền vững cho con người và thiên nhiên. Nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và về an toàn vệ sinh

thực phẩm. Nâng cao tỷ lệ xử lý chất thải nhất là chất thải nguy hiểm, nước thải công nghiệp.

Cần tạo chuyển biến cơ bản trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí. Kiên quyết chống đầu cơ, buôn lậu, nâng giá, kiếm lời bất chính.

Cần kịp thời và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cần nâng cao tỷ lệ hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở, tỷ lệ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Cao đẳng nghề. Tạo nhiều hơn việc làm cho thanh niên. Giảm tỷ lệ nghèo và giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Giảm tỷ lệ sinh. Tăng số giường bệnh và số cán bộ y tế cho cộng đồng dân cư. Nâng cao diện tích nhà ở và tỷ lệ dân chúng được sử dụng nước sạch.

Cần có chính sách thỏa đáng để đổi mới chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học - công nghệ, phấn đấu để trở thành động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ■